

บาท/ดอลลาร์ภาคจ่ายแข็งค่า หลังมีแรงซื้อในตลาดหุ้น-การเมืองผ่อนคลาย

*บาท/ดอลลาร์ภาคจ่ายแข็งค่าขึ้น หลังปัจจัยการเมืองในประเทศเริ่มที่จะผ่อนคลายลงในระยะสั้น และหนุนให้มีเงินทุนไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทย *รูปี อินเดีย นำสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียอ่อนค่าลง เนื่องจากรายงานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะปรับลดวงเงินในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ตั้งแต่เดือนหน้า

*นายเจฟฟรีย์ แลคเกอร์ ประธานเฟด สาขาชิคาโก กล่าวว่า การปิดหน่วยงานรัฐบาลและความขัดแย้งด้านงบประมาณในสหรัฐ ไม่ควรที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางเฟด จากการเริ่มต้นปรับลดขนาดมาตรการ QE ในเร็วๆ นี้

*แต่ นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟด สาขาซานฟรานซิสโก กล่าวว่า เฟดควรรอให้มีหลักฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่านี้ ก่อนที่จะชะลอมาตรการ QE อย่างไรก็ตาม เมื่อมีหลักฐานดังกล่าวออกมาแล้ว เฟดก็ควรประกาศจุดสิ้นสุดของมาตรการ QE อย่างชัดเจนด้วย

*อินโดนีเซีย เผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ขยายตัว 5.62% ในไตรมาส 3 เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นอัตราต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี เทียบกับที่ขยายตัว 5.81% ในไตรมาส 2 ขณะที่ผลสำรวจของรอยเตอร์ คาดว่าจะขยายตัว 5.6%

*16.58 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.26/29 จาก 31.31/33 ช่วงเช้า
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.26/28 จาก 31.31/34 ช่วงเช้า

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 98.59/60 จาก 98.42/47 ช่วงเช้า

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3504/08 จาก 1.3469/71 ช่วงเช้า

"จริงๆ วันนี้ก็ยัง sideways อยู่ แต่ดอลลาร์/บาท ลงมาบ้างหลังจากที่หุ้นเราบวกต่อเนื่อง เพราะการเมืองดูเหมือนจะผ่อนคลายลง" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า ปัจจัยการเมืองที่เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น และการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้น เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนทิศทางเงินบาทในวันนี้ แต่โดยรวม เชื่อว่าการแข็งค่าของเงินบาท ยังคงอยู่ในกรอบที่จำกัด และปัจจัยเรื่องของสหรัฐ จะยังคงกดดันให้มีแรงขายสกุลเงินเอเชีย รวมถึงเงินบาท ออกมาอยู่

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้